
Borgarráð 21. júlí 2022: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um hagræðingu af
sameiningu menningar- og ferðamálasviðs og íþrótta- og tómstundasviðs

Flokkur fólksins óskar upplýsinga um kostnaðarhagræðingu vegna sameiningar menningar-
og ferðamálasviðs og íþrótta- og tómstundasviðs. Einnig er spurt um hvort einhver annar
aukakostnaður tengist þessari sameiningu og ef svo er hver hann er og hvernig til kominn.


